



ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

นางสาวอริสา ฉายรัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทน เกษตรอำเภอเสนา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และกำนัน อำเภอเสนา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เพื่อรับฟังและแจ้งข้อราชการต่างๆ โดยมี นางอมรรัตน์ กริ่งไกร นายอำเภอเสนา เป็นประธานการประชุม และส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม บ้านแพน ๒ หอประชุมอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

นางสาวอริสา ฉายรัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอสนา เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสนา เพื่อรับฟังและแจ้งข้อราชการต่างๆ โดยมี นางอมรรัตน์ กริ่งไกร นายอำเภอสนา เป็นประธานการประชุม และส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





อบรมผ่านระบบออนไลน์
เรื่อง การจัดการศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชน

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

นายสมเกียรติ แสงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายสันตวุฒิ วิทยาภรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมในการอบรมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การจัดการศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชน การสัมมนาเจ้าหน้าที่อารักขาพืชเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา ศจช. สู่การเป็นศูนย์บริการชีวภัณฑ์ชุมชน เพื่อการบริการสารชีวภัณฑ์ในชุมชน และการวินิจฉัย และขยายสารชีวภัณฑ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : ayutthava09@gmail.com โทร 035-336344 Fax 035-335441

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

นายสมเกียรติ แสงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาของหน่วยงานราชการ อำเภอเสนา โดยมี ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบล หน่วยงานราชการอื่นๆ ในอำเภอเสนา เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดประดู่โลกเชษฐ์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ร่วมแสดงความยินดี นักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติไทย

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

นายสมเกียรติ แสงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมแสดงความยินดี กับนางสาววฤตพร สุภากรณ์ นักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติไทย ลูกหลานชาวอำเภอเสนา เหนือเงินกีฬา SEA GAMES VIET NAM ๒๐๒๑ โดยมี นางอมรรัตน์ กริ่งไกร นายอำเภอเสนา เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ เข้าร่วมแสดงความยินดี เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีในการได้เหรียญเงิน ในการแข่งขันกีฬาระดับซีเกมส์ ประเทศเวียดนาม ณ ที่ว่าการอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ประชุมเกษตรกรอำเภอประจำเดือน

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

นางสาวอริสา ฉายรัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเสนา เข้าร่วมประชุมเกษตรกรอำเภอประจำเดือน (MM) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจร่วมกัน ให้ผู้เข้าประชุมได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา





เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

นายสันตวุฒิ วิทยาภรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่หมู่ ๒ ตำบลบางนมโค อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลบางนมโค โดยมีปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการมีผู้สมัคร ๒ รายและมีประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งใน หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนมโค เข้ามาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งจำนวน ๓๒๘ ราย ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนมโค อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





**ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบกระบวนการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ผ่านระบบ e - Form ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom**

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

นายสันตวุฒิ วิทยากรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบกระบวนการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านระบบ e - Form ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจที่ถูกต้อง และชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





จัดทำเวทีประชาคม
รับทราบปัญหา/ความต้องการของคนในชุมชน

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

นางสาวอริสา ฉายรัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทน เกษตรอำเภอเสนา พร้อมด้วย นายสมเกียรติ แสงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลสามตุ่ม ดำเนินการจัดทำเวทีประชาคมฯ รับทราบปัญหา/ความต้องการของคนในชุมชนฯ และปัญหาทางการเกษตร เพื่อสรุปปัญหา ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ในการนำมาปรับให้ตรงความต้องการในพื้นที่ด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้นำชุมชน นายขวัญชัย มหาชื่นใจ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม นายสรวิฑู อินทรี กำนันตำบลสามตุ่ม และผู้นำชุมชนจำนวน ๑๐ หมู่ ร่วมจัดเวทีประชาคมและให้ข้อมูลด้านการเกษตร ณ ห้องประชุม อบต.สามตุ่ม ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





**ประชุมคณะทำงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา**

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

นางสาวอริสา ฉายรัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทน เกษตรอำเภอเสนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





**อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน**

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

นางสาวอริสรา ฉายรัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทน เกษตรอำเภอเสนา จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมย่อยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน การประเมินศักยภาพ และจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ ๒ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ชี้แจงรายละเอียดการประเมินฯ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านมารวิชัย ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ประชุมหารือผลการสำรวจข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก ๒๕๖๔/๖๕

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

นางสาวอริสา ฉายรัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทน เกษตรอำเภอเสนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา เข้าร่วมประชุมหารือผลการสำรวจข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก ๒๕๖๔/๖๕ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และมะพร้าว ปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อร่วมพิจารณาก่อนที่จะนำเข้าประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช ต่อไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





**งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๖๕**

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

นางสาวอริสา ฉายรัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทน เกษตรอำเภอเสนา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๖๕ เพื่อให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ ที่มีปัญหาทางการเกษตรที่หลากหลาย โดยมีนายวีระชัย นาคมาต ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางอมรรัตน์ กริ่งไกร นายอำเภอเสนา ให้การต้อนรับ ณ บริเวณวัดสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





**ให้การต้อนรับและคณะกรรมการตรวจรับ
โครงการยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัย
กิจกรรมผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการค้า**

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

นางสาวอริสา ฉายรัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทน เกษตรอำเภอเสนา ให้การต้อนรับนางสาวอาภรณ์ อรุณศิริโชค หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการตรวจรับ และส่งมอบโครงการยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัย กิจกรรมผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ จำนวน ๘ โรงเรือน ๓ ตำบล (ตำบลมารวิชัย ตำบลหัวเวียง ตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)





อบรมตามโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

นางสาวอริสา ฉายรัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทน เกษตรอำเภอเสนา พร้อมด้วย นายสมเกียรติ แสงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดการอบรมตามโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ครั้งที่ ๑ การจัดการกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชชุมชนเครือข่าย ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอสนา ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบ้านกระทุ่ม โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ จำนวน ๑๕ ราย โดยมี นายเนรมิตร เกิดพิพัฒน์ วิทยากรเกษตรกร ในการบรรยายให้ความรู้ฯ และการปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ ศจช.ในพื้นที่ในการดำเนินงานและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ





ตรวจแปลงเกษตรกรที่ส่งคำขอ GAP

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

นายสันทวุฒิ วิทยากรณัฏกวิชาการส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ตำบลมารวิชัย ตำบลบ้านแก้ว และ ตำบลดอนทอง อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ กรมวิชาการเกษตร ตรวจแปลงเกษตรกรที่ส่งคำขอ GAP จำนวน ๓ รายผลปรากฏว่ามี ๑ แปลงที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นแปลงฟาร์ม เห็นนางฟ้าภูฐานและเห็นดอนขาวของนางสาวอรอนงค์ สุพิรัตน์ ตำบลมารวิชัย ส่วนอีก ๒ แปลงรอการประเมินรอบ ๒ ต่อไป





งานแถลงข่าวการจัดงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

นางสาวอริสา ฉายรัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทน เกษตรอำเภอเสนา มอบหมายให้นายสมเกียรติ แสงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมเป็นเกียรติ และต้อนรับประธาน ในการจัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เห็ดตับเต่า) ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงาน
คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

นางสาวอริสา ฉายรัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทน เกษตรอำเภอเสนา พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอำเภอ และประธานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ โดยมีนายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม เพื่อเป็นการบูรณาการ และประสานการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา





อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร
"โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์" ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

นางสาวริสา ฉายรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทน เกษตรอำเภอเสนา มอบหมายให้ นายสันตวุฒิ วิทยาภรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร "โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์" ครั้งที่ ๒ โดยมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน ๒๐ ราย เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการผลิต และกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีความเข้มแข็ง และเกิดเครือข่ายการผลิตการตลาดในพื้นที่ รวมทั้งการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ส่งมอบพืชสมุนไพร รอบที่ ๓

โครงการยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัย

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

นายสมเกียรติ แสงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายสันตวุฒิ วิทยาภรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่รับมอบพืชสมุนไพร รอบที่ ๓ โครงการยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัย กิจกรรมย่อยที่ ๒ ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรไล่แมลงแก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (งบเศรษฐกิจฐานราก) ในพื้นที่ตำบลमारวิชัย ตำบลบ้านหลวง ตำบลดอนทอง ตำบลเจ้าเสด็จ ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยตรวจเช็ค และลงชื่อรับปัจจัยการผลิตพืชสมุนไพร เพื่อเตรียมพร้อมในการแจกปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิก ศกช.ในพื้นที่ต่อไป โดยมี กระจาย หนอนตายยาก ตะไคร้ สมุนไพร ฯลฯ





อบรมตามโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

นางสาวอริสา ฉายรัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทน เกษตรอำเภอเสนา พร้อมด้วย นายสมเกียรติ แสงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดการอบรมตามโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ครั้งที่ ๑ การจัดการกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชชุมชนเครือข่าย ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอสนา ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบ้านกระทุ่ม โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ จำนวน ๑๕ ราย โดยมี นายเนรมิตร เกิดพิพัฒน์ วิทยากรเกษตรกร ในการบรรยายให้ความรู้ฯ และการปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ ศจช.ในพื้นที่ในการดำเนินงานและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ





อบรมศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

นายสมเกียรติ แสงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนายสันตวุฒิ วิทยาภรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการจัดอบรมศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลมารวิชัย (ศดปช.เครือข่าย) เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการ และการดำเนินการของ ศดปช. แลกเปลี่ยนตัวอย่างการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อเกิดประโยชน์ต่อผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โดยใช้กลไก ผ่าน ศดปช. โดยมีประธานนายสายัน สุภาเกตุ ประธาน ศดปช.มารวิชัย ร่วมดำเนินการ ณ ศดปช.มารวิชัย หมู่ที่ ๓ ตำบลมารวิชัย อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

นายสันตวุฒิ วิทยากรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนกิจการสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบ้านแพน ๒ หอประชุมอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ประชุมเกษตรกรอำเภอประจำเดือน

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

นางสาวอริสา ฉายรัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเสนา เข้าร่วมประชุมเกษตรกรอำเภอประจำเดือน (MM) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจร่วมกัน ให้ผู้เข้าประชุมได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

